



ที่ ห.ท./SET/018/2565

2 กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 14 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“SINGER-W2”) จำนวนทั้งสิ้น 108,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิครั้งที่ 14 คือวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1.10157 หุ้นราคาการใช้สิทธิ คือ 12.70919 บาทต่อหุ้น

2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิ

วันที่ 15-29 กันยายน 2565 (เฉพาะวันทำการ) ระหว่างเวลา 9:00 น. -16:00 น.

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.singerthai.co.th) โดยสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2352-4777 ต่อ 4201 หรือ 4504 โทรสาร 0-2236-4236

4. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- 4.1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ คือวันที่ 15-29 กันยายน 2565
- 4.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 4.3 ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อ หุ้น จะต้องดำเนินการดังนี้

4.3.1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สาขาเยาวราช
ชื่อบัญชี “บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย”
เลขที่บัญชี 70-0000661-6

โดยให้แนบลหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ

- 4.3.2) ชำระเป็นเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

“บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย”

โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย

หมายเหตุ ลงวันที่เช็ดวันสุดท้ายคือ วันที่ 27 กันยายน 2565 และกรุณาส่งเช็คดังกล่าวถึงบริษัท ภายในเวลา 10:00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2565

ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะถือว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพดที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ แต่ทั้งนี้ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใดๆ

4.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.5 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1)	บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:	สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2)	บุคคลธรรมดาต่างด้าว:	สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3)	นิติบุคคลสัญชาติไทย:	สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4)	นิติบุคคลต่างด้าว:	สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
5)	คัสโตเดียน (Custodian):	สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้ง คัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

ทั้งนี้หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ตามความเหมาะสม

4.6 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นโดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้นในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 09:00 น. –16:00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

(นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่